



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากฐานอย ประเทศไทยเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

01 พฤศจิกายน 2567

เวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม



ในวันที่ 28 เดือนตุลาคม 2567 ณ เมืองดูไบ เวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ลงนาม ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (Comprehensive Economic Partnership Agreement : CEPA) โดยมีนาย Pham Minh Chinh นายกรัฐมนตรีเวียดนาม และ H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม โดยความตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ ภาคการบริการ การลงทุน ความร่วมมือในด้านกฎแหล่งกำเนิดสินค้าและมาตรการทางเทคนิค (TBT: Technical Barriers to Trade) รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและด้านเทคโนโลยี

ทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นที่จะดำเนินพันธกรณีที่สำคัญต่อการเปิดเสรีทางการค้าของสองประเทศ โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สัญญาที่จะยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าร้อยละ 99 สำหรับการส่งออกสินค้าของเวียดนาม นาย Nguyen Hong Dien รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กล่าวว่า สินค้าที่มีจุดเด่นในการส่งออกของเวียดนาม เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค (สิ่งทอ รองเท้า และของใช้อิเล็กทรอนิกส์) อาหารทะเล หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ มีโอกาสที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ดีขึ้นจากการลดภาษีของ CEPA ทำให้สินค้าทางการเกษตรเวียดนาม อย่างเช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ พริกไทย และน้ำผึ้ง ที่มีโอกาสสูงในการเข้าถึงตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการสินค้าเกษตรคุณภาพสูง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สะอาดและมีใบรับรองฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวยังเปิดโอกาสในการดึงดูดนักลงทุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในด้านอุตสาหกรรมแปรรูป การผลิตและการเกษตรที่มีเทคโนโลยี รวมถึงในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามด้วย

นอกจากนี้ ภายใต้ความตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายจะมุ่งมั่นในเปิดเสรีการค้า ซึ่งเวียดนามจะยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าร้อยละ 98.5 ของสินค้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงจะมีการพิจารณากฎระเบียบต่างๆ มากมายเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มปัจจุบันในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการพัฒนาสีเขียว

ในการเจรจาครั้งก่อน นายกรัฐมนตรี Pham Minh Chinh นายกรัฐมนตรี และ H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้หารือและตกลงใน 5 ประเด็นสำคัญของความร่วมมือ

ในเวลาอันใกล้นี้ ได้แก่ เพิ่มการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนในทุกระดับ เพิ่มการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เสริมสร้างความร่วมมือและแบ่งปันความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อตกลง CEPA อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความก้าวหน้าในด้านการค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสีเขียว และนวัตกรรมต่างๆ

(จาก <https://en.vietnamplus.vn/>)

ข้อคิดเห็น สคต

ปัจจุบัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดและเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสอง (รองจากประเทศคูเวต) ของเวียดนาม โดยมีบทบาทสำคัญที่เป็นแหล่งขนถ่ายและส่งต่อสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ตามข้อมูลจากกรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า ในช่วงปี 2561 – 2566 มูลค่าการค้าทวิภาคีของทั้งสองประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งเวียดนามได้ดุลการค้ากับตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประมาณ 3,000 - 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การทำความตกลง CEPA ของเวียดนามกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเพิ่มการส่งเสริมการส่งออกสินค้าของเวียดนามไปสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางมากขึ้น โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออกสินค้าของเวียดนามมีมูลค่า 3,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.5 ในขณะที่เวียดนามการนำเข้า 623.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 32.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าส่งออกของเวียดนาม เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน พริกไทย อาหารทะเล ัญพืชต่างๆ รองเท้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอและสินค้าจากไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ ความตกลง CEPA จะเป็นรากฐานใหม่ที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ โดยการลดหรือขจัดภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าและบริการหลายประเภทจะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาด ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับธุรกิจของทั้งสองประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้เล่นหลักในตลาดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพิ่มการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาด โดยเฉพาะ อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล ตุรกี และไทย เป็นต้น

Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้นโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าในทางใด- สคต.ฮานอย